

Số: *MS*/BC/CA - LĐLĐ

Điện Biên, ngày *07* tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018

Thực hiện Quy chế số 50/QCPH/CA-LĐLĐ, ngày 26/04/2018 về phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Hai ngành báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi.

Trong năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các mặt hoạt động chuyên ngành và các nội dung phối hợp liên ngành. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh trong việc định hướng, ban hành chương trình, kế hoạch về đảm bảo ổn định, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với sự thu hút các nguồn lực đầu tư, do vậy kinh tế của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới, tạo nhiều việc làm cho người lao động nhất là lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất cơ, doanh nghiệp thương mại, nhà máy. Đời sống của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động và tích cực quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối kết hợp thực hiện Kế hoạch liên ngành về công tác đảm bảo an ninh - trật tự, bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước... trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cũng như công tác phòng chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này tại đơn vị mình phụ trách.

Nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, dần trở thành ý thức tự giác; các phong trào quần chúng được đẩy mạnh, tổ chức nhiều

cuộc ra quân, mít tinh, xuống đường hưởng ứng các sự kiện, các chủ đề liên quan..., đây cũng là một trong những động lực thúc đẩy và cán bộ, CNVCLĐ, nhân dân và toàn xã hội nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị.

2. Khó khăn.

Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tuyên truyền, lôi kéo, kích động... bằng nhiều hình thức, với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Tỉnh Điện Biên vẫn là điểm nóng về buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, hoạt động của tội phạm này diễn ra phức tạp, loại ma túy được đưa vào Điện Biên chủ yếu là Hêrôin, thuốc phiện, ma túy tổng hợp.

Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự, do vậy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chưa nắm được hoặc nắm một cách chưa đầy đủ về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Điều kiện để Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện việc phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động, đôn đốc, kiểm tra thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự còn gặp nhiều khó khăn về thời gian tiến hành, đặc thù công việc của hai bên, địa bàn hoạt động của từng ngành.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

A. ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1. Công tác triển khai, chỉ đạo.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn về những nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền đến CNVCLĐ để thực hiện như: Kế hoạch hành động số 35/KH-LĐLĐ ngày 12/3/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về phòng chống tội phạm và ma túy trong CNVCLĐ năm 2018. Kế hoạch số 71/KH-LĐLĐ ngày 6/6/2018 về triển khai tháng hành động phòng chống động phòng chống ma túy trong CNVCLĐ trong CNVCLĐ... Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ ngày 27/8/2018 thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Điện Biên và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Kế hoạch số 3100/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 47; Thông báo số 674-TB/TU ngày 26/11/2014 của Thường trực tỉnh ủy Điện Biên và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/1/2014 của UBND tỉnh về giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; Chỉ thị 54/CT-TW

ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2012 của Bộ chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống HIV/AIDS, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

2. Kết quả thực hiện

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các quan điểm của Đảng, chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS; thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên đại bàn, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, những tác hại trực tiếp và hệ lụy của nghiện hút, chích, sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Chỉ đạo Công đoàn các cấp kết hợp triển khai quán triệt nghị quyết với việc triển khai tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ về Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống HIV/AIDS, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Luật an ninh mạng. Gắn nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy với giáo dục tư tưởng đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, thực hiện phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Có 1.067 công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan có nội dung về thực hiện công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS; tổ chức cho 100% đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, không buôn bán tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, đây là một tiêu chí cơ bản đánh giá thi đua cuối năm.

Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng; phòng chống các tệ nạn xã hội. Triển khai quyết định 1610/QĐ-TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2011- 2015), định hướng đến năm 2020; Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng tiêu chí, xây dựng thang điểm, hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, công nhận, chủ động hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào; Các cấp Công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa” năm 2018 có 1.238 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm 90,9%.

Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh. Qua đó tình hình ANTT trên địa bàn cũng như tư tưởng nhận thức

của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên một cách rõ rệt. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn phối hợp với lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tham gia phát hiện tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ.

Các cấp Công đoàn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở, 85% Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT trong CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thành công giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ XX, năm 2018. Giải được tổ chức thi đấu ở 3 đối tượng: Giải Lãnh đạo; Giải cán bộ Công đoàn và giải CNVCLĐ; Với 51 đơn vị tham dự 270 VĐV tham gia thi đấu ở 23 nội dung, 272 trận đấu. Huy động được 10 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia tài trợ cho giải với tổng số tiền tài trợ gần 50 triệu đồng và toàn bộ cầu thi đấu cho giải. Ban tổ chức giải đã trao 90 giải thưởng cho các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba và trao 02 cờ toàn đoàn cho Thành Phố Điện Biên Phủ và Sở Giáo dục và Đào tạo, 2 tập thể và 5 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen trong công tác chỉ đạo, tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ lần thứ XX, năm 2018. Là đơn vị đăng cai Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức thành công Giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần 35 năm 2018, Giải thu hút 18 đội bóng tham dự ở 5 nội dung với 25 trận thi đấu. Phối hợp Liên ngành tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ V năm 2018. Có 17 đoàn NTQC trong tỉnh tham gia, gần 500 diễn viên, nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang, với trên 110 tiết mục tham gia. Hội diễn NTQC Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2018 đã đáp ứng cả yêu cầu về quy mô lẫn chất lượng, thể hiện được tính đại chúng, sự sáng tạo và trên hết là đều giữ được nét văn hóa truyền thống các dân tộc, tôn vinh ngành nghề... Ban tổ chức đã trao 73 tiết mục các cho tập thể và cá nhân gồm 25 giải A, 30 giải B, 18 giải C. Trao 17 giải toàn đoàn gồm 09 giải A và 8 giải B. Thông qua các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc theo dõi, thực hiện nghiêm bản cam kết giao ước thi đua, đăng ký xây dựng đơn vị không có ma túy. Cấp phát hàng nghìn cuốn sổ tay, tờ gấp, tài liệu pháp luật; tranh và áp phích, băng rôn tuyên truyền về phòng chống ma túy cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tỉnh. Đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội tham gia với quyết tâm làm trong sạch cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, CNVCLĐ yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tham mưu hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về "An toàn vệ sinh lao động" năm 2018; Đã xây dựng kế hoạch

tổ chức, phối hợp với Ban chỉ đạo của tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động cấp tỉnh, cử 100 đoàn viên đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Lễ phát động; Công đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, phân xưởng, các tổ, đội sản xuất; phát hàng nghìn tờ rơi, các sách, báo, bản tin đến các doanh nghiệp để tuyên truyền về công tác ATVSLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Liên ngành (*Sở Lao động Thương binh Xã hội, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Cảnh sát PPCC Công an tỉnh*) trong Ban chỉ đạo của tỉnh kiểm tra 05 doanh nghiệp, qua kiểm tra đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động... Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, diễn tập phương án phòng chống cháy nổ; chăm sóc sức khỏe người lao động theo quy định. LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 5 CNLĐ bị tai nạn lao động nặng số tiền 6 triệu đồng. Các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ đã thu hút đông đảo người lao động tại các doanh nghiệp tham gia, thúc đẩy công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tham gia đoàn điều tra 01 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người để giải quyết chế độ chính sách cho thân nhân người bị tai nạn lao động được hưởng chế độ chính sách của Bảo hiểm xã hội; Tổ chức thành công lớp Tập huấn An toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 30 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở làm công tác mạng lưới ATVS.

Thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật ATVSLĐ, các doanh nghiệp thực hiện thanh toán tiền lương đầy đủ cho người lao động, không để nợ lương. Qua giám sát có 03/03 doanh nghiệp đã xây dựng thang, bảng lương theo quy định, trong đó có 01/03 doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, đã lập bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương cho người lao động, thực hiện trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị Định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ (*mức lương thấp nhất trả cho người lao động là 3.800.000 đồng/người/tháng (Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba), mức lương cao nhất là 15.000.000đ/người/tháng (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6)*). Đã xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, nội dung kế hoạch theo quy định, thành lập bộ phận làm công tác ATVSLĐ, bố trí cán bộ bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ và thành lập mạng lưới ATVS.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết đảm bảo ATGT; thực hiện văn hóa giao thông và an toàn khi tham gia giao thông; tăng cường tuyên truyền trong CNVCLĐ đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng báo cáo kết quả Sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 1223b, Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh.

Phối hợp với Đoàn giám sát của ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giám sát Luật khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại 4 huyện, thị, thành phố và 04 đơn vị trực thuộc các huyện. Thông qua kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ; Góp phần nâng cao vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

B. ĐỐI VỚI CÔNG AN TỈNH

1. Công tác triển khai, chỉ đạo

Sau khi tiến hành ký kết Quy chế phối hợp, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai Công văn số 674/CAT-PA83 về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên kèm theo Quy chế số 50/QCPH/CA-LĐLĐ, ngày 26/04/2018 đến các phòng ban liên quan theo chức năng, nhiệm vụ như (PX03, PA03, PA04, PC02, PC04, PC07, PC08; Công an các huyện, thị xã, thành phố) để phổ biến quán triệt đến toàn thể CBCS nắm, thực hiện. Tăng cường công tác trao đổi thông tin với LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn viên chức tỉnh về tình hình ANCT-TTATXH liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ BMNN.

Các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chủ động nắm tình hình liên quan đến ANTT nhất là tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB); “phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT” trong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức nghề nghiệp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ và các tệ nạn xã hội trong cơ quan doanh nghiệp.

2. Kết quả thực hiện

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Huy động các cấp, các ngành tham gia giải quyết tà đạo “Giê Sùa”, “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; mở rộng cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại huyện Điện Biên Đông... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kịp thời ổn định tình hình ANTT, góp phần làm giảm các loại tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của các ngành, các lực lượng và toàn dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa tội phạm. Liên tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt kết quả cao, truy bắt, xử lý kịp thời số đối tượng

gây án, không để tồn đọng, kéo dài: điều tra, làm rõ 176/201 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý 216 đối tượng; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra, trong đó: trọng án đạt 100%, các loại án khác đạt 86,8%, đã kiểm chế, làm giảm tội phạm (giảm 17 vụ so với năm 2017).

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh đánh đúng, đánh trúng đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng các chất ma túy. Kết quả, số vụ bắt giữ tuy giảm so với năm 2017, song số lượng ma túy thu giữ tăng rất lớn (chủ yếu là hêrôin và ma túy tổng hợp): phát hiện, khám phá 530 vụ, bắt 600 đối tượng phạm tội ma túy (giảm 97 vụ, 136 đối tượng), thu giữ 279,06 kg hêrôin, 10,111kg thuốc phiện và 58,26kg ma túy tổng hợp (hêrôin tăng 236,5kg; ma túy tổng hợp tăng 33,48kg).

Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án về kinh tế, môi trường, nhất là các vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng: phát hiện, xử lý 230 vụ, 252 cá nhân, tổ chức vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, khởi tố 20 vụ, 25 bị can, thu giữ 4 xe ô tô, 436 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không...; góp phần phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về TTATXH gắn với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên: quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú của 3.353 đoàn, 11.116 người nước ngoài đến địa bàn tỉnh, phát hiện 6 người nước ngoài vi phạm hành chính về xuất, nhập cảnh; quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là quản lý dịch vụ cầm đồ, karaoke, lưu trú...; chỉ đạo triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tham mưu Ban Chỉ đạo 896 tỉnh tổ chức triển khai thu thập thông tin dân cư để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT: tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT tại 265 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm dân cư với 71.905 lượt người tham gia; phát hiện, xử lý 7.007 trường hợp vi phạm TTATGT, do đó, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương (giảm 3 vụ, 5 người chết, 2 người bị thương so với năm 2017).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sau 1 năm triển khai thực hiện Quy chế giữa Liên đoàn Lao động và Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" được quan tâm thực hiện ở

hiều hình thức, nội dung, đa dạng, đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, CBCNVCLĐ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, không vi phạm Luật an toàn giao thông... có trên 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa...

2. Tồn tại, hạn chế

Trong công tác bảo vệ BMNN việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nội dung, hình thức phổ biến còn sơ sài. Việc quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác bảo vệ BMNN chưa kịp thời, thiếu quyết liệt dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra còn bộc lộ hạn chế nhất định, nhất là số cán bộ được giao trực tiếp làm công tác văn thư, tổng hợp, cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, xã.

Lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào an toàn về an ninh trật tự không có, nhìn chung còn thiếu kinh nghiệm, năng lực và hiệu quả công tác của một số Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa cao nên chất lượng tham mưu, phối hợp và hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn thấp.

Nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm của một số ít cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ còn hạn chế nên ảnh hưởng đến kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Hoạt động của một số mô hình về an ninh trật tự còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nơi, có lúc chưa được quan tâm duy trì thường xuyên nên hiệu quả chưa cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "*An toàn về an ninh, trật tự*"; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về "*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới*"; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*"; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "*Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*".

2. Các cấp Công đoàn và lực lượng Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai có hiệu quả Quy chế số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN, ngày 12 tháng 9 năm 2017 phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; kiện toàn, hoàn

thiện quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo liên tịch giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đưa các thông tư, nghị quyết liên tịch thực sự đi vào đời sống của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

3. Đa dạng hóa các hình thức trong công tác tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đề cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ “tự phòng”, “tự chống” góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Công đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện bảo vệ quy chế của cơ quan, bảo vệ tài sản, quy chế về bảo vệ công tác bí mật nhà nước, công tác PCCC, công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và các lĩnh vực khác có liên quan đến an toàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy chế về công tác bảo vệ BMNN; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động phòng ngừa đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Công an tỉnh về công tác đảm bảo An ninh trật tự năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an; Tổng LĐLĐ VN (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND (B/c);
- UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các đoàn thể (P/h);
- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Công an tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, thị xã, Tp, các CĐN, CĐVC tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT, BTG&NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâu Thị Thanh Hương